

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5 มกราคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน บางกอกโพสต์	<p><b>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</b>  <b>การตีความของกฤษฎีกา</b></p> <p>-เสนอข่าว การประชุมคณะกรรมการสปสช. ที่มี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธาน เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ โดยเฉพาะผลการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นการบริหารจัดการของ สปสช. ตามพ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545</p> <p>ก่อนการประชุม กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ นำโดย นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือถึงนพ.ปิยะสกล เพื่อขอให้แก้ไขอุปสรรคเรื่องการจัดซื้อยาของสปสช. ที่คตร.มีความเห็นว่า เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลต้องไปจัดซื้อเอง ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคต เพราะที่ผ่านมาสปสช.เหมาซื้อให้แก่วินิจฉัยในสังกัดสธ.ทั้งหมด ทำให้ได้ราคาถูกลง เมื่อมีการจำกัดเช่นนี้ จะทำให้ไม่สามารถนำงบเหมาจ่ายรายหัวไปจัดหายาและอวัยวะเทียมบางรายการที่ สปสช.เคยจัดหาผ่านองค์การเภสัชกรรมได้ ถือเป็นกรณีความคับแค้น</p> <p>นายนิมิตร เทียนอุดม อดีตกรรมการบอร์ด สปสช. ภาคประชาชน กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ระบบหลักประกันสุขภาพน่าเป็นห่วง ตั้งแต่คตร.ตรวจสอบการบริหารงบบางของสปสช. มีการตีความต่างๆ จนสุดท้าย คสช.สั่งย้าย นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. ทั้งที่ผลการตรวจสอบไม่ได้ระบุว่าทุจริต แต่ยังไม่ได้กลับ ล่าสุด การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา แม้จะไม่เหมือนกับคตร.ทั้งหมด แต่เป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อในแง่การใช้งบประมาณรายหัว ที่จำกัดการใช้จ่ายของโรงพยาบาล</p> <p>เรื่องที่ควรพิจารณาใหม่ คือ การตีความว่า สปสช.ไม่สามารถช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการทางการแพทย์ได้ ส่งผลต่อขวัญกำลังใจอย่างแน่นอน สุดท้ายบุคลากรจะหนีออกนอกระบบ คนที่เดือดร้อนคือ ประชาชน จึงอยากให้บอร์ด สปสช.พิจารณาและทักท้วงกลับ</p>
มติชน ไทยรัฐ คมชัดลึก	<p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล กล่าวระหว่างการประชุมว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ข้อสรุปออกมาแล้ว อย่างไรก็ตามได้ขอให้ผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมหารือกับ สธ.และ สปสช. เพื่อช่วยกันหาทางออก ซึ่งในระยะสั้นอาจต้องปรับปรุงระเบียบ แต่ในระยะยาวต้องมีการปรับแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ส่วนข้อกังวลเรื่องเงินช่วยเหลือผู้ให้บริการที่ได้รับผลกระทบ สธ.กำลังตั้งงบ 6 ล้านปี 60 และอยู่ระหว่างร่างระเบียบสำนักนายกฯ เพื่อให้การช่วยเหลือ โดยเฉพาะ สำหรับเรื่องงบรายหัวที่ไม่สามารถนำไปใช้อย่างอื่นได้ ได้มอบให้นพ.เสรี ตู้จินดา เป็นประธาน ในการหาแนวทางช่วยเหลือ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน โดยระหว่างนี้ให้ใช้ตามเดิมไปก่อน</p> <p>-การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนมูลนิธิองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยบริการ กฤษฎีกาตีความว่าไม่ขัดกับ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ เพราะมูลนิธิ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ และทำงานเพื่อประชาชนย่อมทำได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้ตีความเรื่องการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กรม กอง เช่น กรมควบคุมโรค ที่ได้รับงบเพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวี บอร์ดสปสช.จึงเห็นว่าควรหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ตีความเพิ่มเติม กรณีหน่วยงานของรัฐด้วย</p>
ข่าวสด มติชน	<p><b>แนวทางระดมทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า จะมีการตั้งคณะทำงานเดินหน้าเรื่องนี้ โดยได้ประสานขอให้ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาชิก สนช. มาเป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งจะมีภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สธ. สปสช. ภาคประชารัฐ เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน</p> <p>ทั้งนี้ ศ.นพ.ภิรมย์ ถือเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสม เพราะกำลังจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ ในอีกไม่นาน อีกทั้งทำงานมานาน มีทั้งคุณวุฒิ วิทยุฒิ และประสบการณ์ ทั้งยังเป็นสมาชิก สนช.ด้วย ถือว่ามีความรู้ในเรื่องกฎหมายดีและสามารถให้ความเห็นได้ ซึ่งหลังจากแต่งตั้งคณะทำงานแล้ว จะให้เวลาในการดำเนินการ โดยมีการรายงานความคืบหน้าทั้งเป็นช่วงๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
โพสต์ทูเดย์	<p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา เห็นด้วยกับแนวคิดรพ.สธ.ให้ประชารัฐร่วมจ่าย</p> <p>-พล.ต.หญิง พูลศรี เปาวรัตน์ นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ กล่าวว่า ไม่ควรนำบัตรทองมาเปรียบเทียบกับสวัสดิการข้าราชการ เพราะข้าราชการถือพันธสัญญากับรัฐบาล ในการได้รับเงินเดือนน้อยแลกกับสวัสดิการรักษาพยาบาลของตัวเองและครอบครัว จึงขอให้รัฐบาลดูแลสิทธิของข้าราชการอย่างเต็มที่ตามที่เคยมีพันธสัญญาไว้</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ส่องสถานการณ์	<p><b>ความขัดแย้งในวงการสาธารณสุข</b></p> <p>-เสนอบทความ ตำนานความขัดแย้งในวงการสาธารณสุข (14) โดยนพ.วิชัย โชควิวัฒน์ กล่าวถึง ช่วงที่กระทรวงสาธารณสุขมีรัฐมนตรีหญิงเป็นเจ้ากระทรวง มีความขัดแย้งที่เป็นข่าวใหญ่ 3 เรื่อง เรื่องแรก รถพยาบาล อีก 2 เรื่องเกี่ยวกับโครงการคอมพิวเตอร์ 200 ล้านบาท กับ 900 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 3 โครงการ น่าจะยังไม่หมดอายุความ โดยเฉพาะโครงการเงินกู้ 900 ล้านบาท เพื่อทำระบบคอมพิวเตอร์ในกระทรวงสาธารณสุข มีข้อเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับการไต่สวนของ ป.ป.ช. ซึ่งหากป.ป.ช.ต้องการให้ประชาชนเชื่อมั่น ก็ต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่าง</p>
นสพ.ทุกฉบับ	<p><b>มาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน</b></p> <p>-เสนอข่าว ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แลงสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 รวม 6 วัน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึง 3 มกราคม 2559 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,092 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 340 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,216 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือตายเป็นศูนย์ มี 5 จังหวัด (ตรัง แพร่ ระนอง สิงห์บุรี และสุโขทัย) ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ เชียงใหม่ 125 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือ นครราชสีมา 15 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือ เชียงใหม่ 125 คน</p> <p>ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ และยังไม่พอใจที่มีอุบัติเหตุมาก ได้ให้คงคำสั่ง ม.44 ตีมีตรรถ โดยเปลี่ยนเป็นยึดใบขับขี่แทน</p> <p>ด้านนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กรมคุมประพฤติจะเสนอเงื่อนไขการคุมประพฤติแบบใหม่เพิ่มเติม โดยให้มีลักษณะกึ่งลงโทษ และกึ่งการให้มีความสำนึกต่อสาธารณะ เช่น การบริจาคเลือด หรือให้ไปดูแลผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ จะใช้ในช่วงระหว่างเทศกาลปีใหม่จนถึงเทศกาลสงกรานต์ และอยากใช้ต่อเนื่องอีก 7 เดือนหลังเทศกาลสงกรานต์</p> <p>สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตรายของปี 2559 มีตัวเลขที่ชัดเจนขึ้น มีการวิเคราะห์ประเด็นเพิ่มขึ้น จึงมั่นใจว่าในปีต่อไป จะวิเคราะห์และแก้ไขได้ตรงจุด โดยจะเน้นปัญหาเฉพาะเรื่อง เช่น การเมาแล้วขับมา และขับรถเร็ว ซึ่งภาครัฐจะต้องทำงานในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ส่วนกลาง ส่วนการปฏิบัติจะเน้นในพื้นที่ที่ให้ภาคประชาชนมีส่วนช่วยมากขึ้น และเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายกับร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ มาตรการยึดรถยนต์ที่นำมาใช้ในช่วงที่ผ่านมา พบว่าใช้ได้ผลอาจจะนำมาใช้อีก</p>
คม ชัด ลึก	<p>-เสนอบทความ นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า ตัวเลขความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเยาวชนไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา โดย 1 ใน 4 ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตยังเป็นเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และมีเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี อยู่ถึง 12-13% ของอุบัติเหตุทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ หรือซ้อนท้ายเพื่อนหรือผู้ปกครอง เพื่อลดการสูญเสียในอนาคตข้างหน้า ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน โดยเฉพาะโรงเรียน ต้องเพิ่มเวลาเรียนรู้เรื่องนี้ให้แก่เด็ก ให้เด็กเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้ร่วมกับเพื่อน ผนวกรวมการป้องกันอุบัติเหตุ การสวมหมวกนิรภัย</p>
มติชน	<p><b>โรคเมอร์ส</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คาดการณ์ว่าจะต้องเฝ้าระวังเชื้อไวรัส MERS อย่างใกล้ชิด เนื่องจากการระบาดในตะวันออกกลางไม่ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้างมากเท่าการระบาดในเกาหลีใต้ จึงสันนิษฐานว่าอาจเป็นวิวัฒนาการของเชื้อ เพราะจากการติดตามการติดเชื้อโคโรนาไวรัสในค้างคาว พบแต่ละตัวมีการแลกเปลี่ยนเชื้อสลับกัน ทำให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมของเชื้อต่างชนิดให้กลายเป็นเชื้อตัวใหม่ ซึ่งต้องติดตามว่าจะมีความรุนแรงหรือไม่</p> <p>เชื้อนี้จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพราะการจะติดโรคหรือเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อมีหลายปัจจัย อาทิ คนในท้องถิ่นมีโรคประจำตัวอยู่ จะติดเชื้อได้ง่ายและจะรุนแรงกว่าคนร่างกายปกติ โรคประจำตัวของคนในท้องถิ่นอาจไม่เกี่ยวข้องกับโรคโดยตรง แต่อาจกระทบทำให้โรคประจำตัวของบุคคลนั้นๆ เด่นชัดขึ้น เช่น ภาวะทุพโภชนาการจากการขาดวิตามินบี 1 ที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอ ไม่มีแรง และเสี่ยงติดเชื้อต่างๆ ได้อีก และการใช้ยาสมุนไพร อาหารเสริมยาชุดที่มีสเตียรอยด์ปน เมื่อใช้ไปนานๆ จะทำให้ร่างกายอ่อนแอ เสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สิ่งสำคัญเริ่มแรกต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี ต้องรู้จักเลือกกิน และระวังอาหารที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อต่างๆ นอกจากนี้ ข้อมูลที่ผ่านมา พบว่าเรายังขาดวิตามินบี 1 แต่ไม่รู้ เพราะภายนอกร่างกายจะดูแข็งแรง จนก่ออาการแขนขาอ่อนแรง จึงต้องระวังไม่กินอาหารที่ไปทำลายวิตามินบี 1 ในร่างกาย เช่น ข้าวขัดสี ปลาข้าว ปลายดิบ หอยดิบ กุ้งดิบ เป็นต้น</p>
<p>คมชัดลึก มติชน ผู้จัดการรายวัน ไทยโพสต์ เดอะเนชั่น</p>	<p><b>รพ.ยกย่องพยาบาลรพ.สุราษฎร์ธานี</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ รพ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกว่า 300 คน พร้อมขบวนกลองยาว แห่ต้อนรับน.ส.ศรีกัญญา เชื้อรบ อายุ 39 ปี พยาบาลรพ.สุราษฎร์ธานี หลังสร้างวีรกรรมปัมหัวใจช่วยเหลือนาย กุนเทอร์ เรทซ์ อายุ 49 ปี สัญชาติเยอรมัน ที่มีอาการช็อก หหมดสติและหัวใจหยุดเต้น ขณะปั่นรถจักรยานจนพื้นกลับมาได้ โดยนพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการรพ.สุราษฎร์ธานี ได้มอบจดหมายเปิดผนึกของ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ที่ใส่กรอบอย่างสวยงามพร้อมโล่เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และช่อดอกไม้ ให้แก่น.ส.ศรีกัญญา พร้อมกล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติพยาบาลสาวเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างชื่อเสียงให้แก่วงศ์ตระกูล รวมไปถึงโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และประเทศไทย จึงขอเชิดชูเป็นวีรสตรีศรีกัญญาของรพ.สุราษฎร์ธานี</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>-เสนอข่าว นางจิรารัตน์ นั้วรัตน์ หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทชาย กล่าวว่า น.ส.ศรีกัญญามีความรับผิดชอบ เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ และได้ผ่านการอบรมช่วยเหลือดูแลเรื่องกู้ชีพมาโดยตลอด จึงมีความชำนาญในเรื่องนี้พอสมควร ที่สำคัญเป็นคนจิตใจดีมาก ทุกครั้งจะติดตามช่วยเหลือผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเป็นคนสนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ โดยเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลของตึกด้วย</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว นายอวยชัย อินนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.อัศวพล พลชา สว.ท่องเที่ยว 6 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว นำกระเช้าเข้าเยี่ยมอาการของนาย กุนเทอร์ เรทซ์ อายุ 49 ปี นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน พร้อมกับสอบถามอาการจากแพทย์ โดยขณะนี้เบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้ว แต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>ด้านนาย กุนเทอร์ นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน กล่าวว่า รู้สึกดีใจและประทับใจที่ได้รับการช่วยเหลือจากคนไทย</p> <p>นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า เตรียมมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร "คนดีศรีสุราษฎร์" และพิจารณาความดีความชอบในระบบราชการ นอกจากนี้ ยังประสานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรายงานให้รับทราบถึงความดีของนางศรีกัญญา ที่กระทำด้วยจิตวิญญาณของพยาบาล และประสานการท่องเที่ยว เพื่อพิจารณามอบรางวัลต่อไป</p>
	<p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่าเทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกวิชาชีพ รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนตลอดวันหยุดต่อเนื่อง นอกจากนี้ มีเรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นมากมายในรอบรั้วของกระทรวงสาธารณสุขจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ เช่น กรณีคุณศรีกัญญา เชื้อรบ อายุ 39 ปี พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทชาย รพ.สุราษฎร์ธานี ที่พบผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินชาวต่างชาติ หหมดสติ ชักเกร็ง ตัวเริ่มเขียว และได้ช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการปั๊มหัวใจ พร้อมเรียกรถกู้ชีพส่งผู้ป่วยไปรักษาที่รพ.สุราษฎร์ธานี ทำให้ผู้ป่วยปลอดภัย ขอชื่นชมในการทำหน้าที่ด้วยจิตบริการ นับเป็นตัวแทนของวิชาชีพ ของกระทรวงสาธารณสุข และของประเทศไทย ที่ช่วยกันดูแลผู้ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้ปลอดภัย เป็นที่ชื่นชม</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>ไขหัวใจใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูหนาว เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ควรดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ในปี 58 พบผู้ป่วย 69,275 ราย เสียชีวิต 28 ราย ซึ่งจะมีโรคแทรกซ้อนที่พบบ่อย ได้แก่ ปอดบวม หลอดลมอักเสบ ที่อาจมีอาการรุนแรงถึงชีวิตได้</p>
<p>มติชน, ข่าวสด</p>	<p><b>สธ.ผลิตบุคลากรดูแลผู้สูงวัย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ และโฆษกกรมอนามัย เปิดเผยว่า คาดการณ์ว่าในปี 2583 จะมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มากถึง 20.5 ล้านคน ซึ่งร้อยละ 95 จะเจ็บป่วยด้วยโรคและปัญหาสุขภาพ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไข้เลือดออก ที่ผ่านมา สธ.มีนโยบายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) จะมีการเร่งพัฒนาบุคลากร คือ ผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุตามที่วางแผนไว้ สำหรับผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ ปัจจุบันมี 1,000 คน ในปี 2559</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>จะออกเกณฑ์ให้นักวิชาการสาธารณสุขสามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ได้ นอกเหนือจากพยาบาลวิชาชีพ มีเป้าหมายพัฒนาให้ได้ 2,500 คน ส่วนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตั้งเกณฑ์ไว้ต้องอายุมากกว่า 18 ปี การศึกษาอย่างน้อยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยทั้งหมดต้องผ่านการอบรม 70 ชั่วโมง ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมอยู่ 5,000 คน มีเป้าหมายจะพัฒนาให้ได้ 10,000 คน ซึ่งผู้ดูแลที่ผ่านการอบรมจะมีค่าตอบแทนเหมือน อสม. แต่มีภาระหน้าที่และเกณฑ์การทำงานที่ชัดเจน ซึ่งจะมีการออกเกณฑ์เรื่องค่าตอบแทนที่ชัดเจนต่อไป</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>สบส.แนะนำหลักสุขบัญญัติเพื่อสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ในปี 2559 ขอเชิญชวนให้ประชาชนไทย 20 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ สร้างสุขภาพดีให้ตนเองและครอบครัว โดยปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ข้อ ครอบคลุมพฤติกรรม 6 กลุ่ม ได้แก่ การออกกำลังกาย อนามัยส่วนบุคคล อาหารโภชนาการ สุขภาพจิต อุบัติภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>อย.ไม่ขึ้นทะเบียนยาคลายไขมัน</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์คลายไขมันซึ่งใช้วิธีฉีดเข้าสู่ร่างกาย ไม่ได้เป็นเครื่องสำอาง ส่วนใหญ่จะพบเป็นการลักลอบนำเข้ามาใช้ และโฆษณาขายและฉีดในราคาถูก ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ เกิดการแพ้ขั้นรุนแรง ถึงแก่ชีวิต</p>
<p>ไทยรัฐ ทีมข่าวพัฒนาสังคม</p>	<p><b>สถานการณ์เด็กไทย2559</b></p> <p>-เสนอบทความ เอกเชเรย์สถานการณ์เด็กไทยปี 2559 “อาการน่าเป็นห่วง” ติดกับสังคมทางอากาศ โดย นาย สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ระบุว่า สังคมไทยไม่ดูแลเด็ก ปัญหาหลักๆ คือ 1.การ ละเลยทอดทิ้ง 2.การล่วงละเมิดทางเพศ 3.การนำเด็กสู่ขบวนการค้ามนุษย์ และ 4.การศึกษาไม่ถูกจุด เพราะไม่ได้ช่วยให้เด็กคิดเป็น และมีเด็กอีกกลุ่มที่น่าเป็นห่วง คือ เด็กลูกของคนชั้นกลางขึ้นไป ที่พ่อแม่เลี้ยงแบบตามใจ ปรนเปรอ ด้วยวัตถุ อยากได้อะไรพ่อแม่ต้องหามาให้</p> <p>รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การประชุมวิชาการระบาวิชยานนานาชาติภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 12 ประเทศสมาชิกได้แสดงความเป็นห่วงสังคมที่เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมกลางอากาศ สังคมเทคโนโลยี เป็นโลกไซเบอร์ ครอบครัวเล็กลง ครอบครัวแหงส่งผลไปถึง เด็กและเยาวชนต้องเผชิญหรืออยู่ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ทักษะการเลี้ยงดูก็มีปัญหา และเห็นพ้องว่า ต้องทำให้ครอบครัวเข้มแข็งเพราะมองว่าเป็นจุดตั้งต้นสำคัญที่สุดในการสร้างมนุษยชาติของโลก</p> <p>ส่วน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวถึง ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม จะมีเรื่องของ ภาวะซึมเศร้า ความสับสนต่อการใช้ชีวิต ไม่เชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง นอกจากนี้ ยังมีความต้องการการยอมรับ จนนำไปสู่การก่อพฤติกรรมรุนแรง</p> <p>เมื่อมองกิจกรรมวันเด็กที่หลายภาคส่วนจัดขึ้นยิ่งน่าวิตก เพราะ “วันเด็ก” ที่เป็นสัญลักษณ์ให้ผู้ใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับเด็ก กลายเป็นวันเด็กในยุคการตลาดนำ บรรดาบริษัท ห้างร้าน หรือผู้ประกอบการจำนวนมากใช้วันเด็ก ในการทำแผนการตลาดหรือซุกกลยุทธ์ทางการตลาด แฝงเป้าหมายมากกว่าที่จะทำกิจกรรมเพื่อเด็กอย่างแท้จริง ส่วน หน่วยงานราชการ แทบจะไม่มีรูปแบบการจัดงานใหม่ ที่ควรให้มีเด็กเป็นตัวตั้ง แล้วฝึกให้เด็กได้เรียนรู้คุณค่าของการเป็นผู้ให้ มากกว่าเป็นผู้รับ ลดสังคมกลางอากาศ และดึงเด็กไทยกลับสู่โลกแห่งความจริง</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>สงขลาเปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทาง-ท่องเที่ยว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร. ที่ 12 จ.สงขลา พร้อม นพ.ภูมิโมกษ์ อัมพวา หัวหน้าศูนย์หาดใหญ่ นวรัตน์ ร่วมกันเปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว (ศูนย์หาดใหญ่นวรัตน์) หน่วยงานโรคและโรค เอดส์ อ.หาดใหญ่ ถือเป็นแห่งแรกในภาคใต้ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางระหว่างประเทศ</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>โครงการประเมินผลอาหาร-น้ำปลอดภัย จ.สกลนคร</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน อาหารและน้ำปลอดภัย ไตรมาสที่ 1 จ.สกลนคร พร้อมร่วมแถลงข่าวอาหารปลอดภัย โดยมี นพ.ปรเมศร์ กิ่งโก้ นพ. สสจ.สกลนคร พร้อมด้วยผู้แทนภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัย จ.สกลนคร ร่วมงาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p><b>เทศบาลน่านรณรงค์ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุรพล เจริญสุตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองน่าน ออกรณรงค์ติดป้ายสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ และห้ามดื่มสุราตามสถานที่ร้านค้า สถานบริการต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ซึ่งมีอีกหลายหน่วยงานที่ติดป้ายสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่แล้ว</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ไวรัสชิคา</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว พ่อช่าวบราซิลของเด็กชายลูชา โชว์ลูกน้อยของเขาที่เกิดมามีศีรษะเล็กผิดปกติ ซึ่งมักเกิดร่วมกับอาการปัญญาอ่อน โดยมารดาของเด็กถูกยุงซึ่งมีเชื้อไวรัสชิคากัดตอนตั้งครรภ์ เชื่อกันว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กมีอาการดังกล่าว</p>
มติชน	<p><b>ธนาคารนมแม่ในแอฟริกาใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว กองทุนนมแม่แอฟริกาใต้ หรือซาบรี ธนาคารสำหรับเก็บนมแม่เพื่อแจกจ่ายไปตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งสำหรับให้นมเด็กทารกแรกเกิด เนื่องจากประเทศแอฟริกาใต้มีอัตราการให้นมแม่แก่ทารกเพียงร้อยละ 7.4 ส่วนหนึ่งมาจากความยากจน ทำให้ผู้หญิงที่คลอดลูกต้องกลับไปทำงานโดยเร็ว จึงไม่มีเวลาให้นมลูก ซึ่งประเทศแอฟริกาใต้มีอัตราการตายของทารกจากการขาดสารอาหารสูงถึง 32.8 คน ต่อเด็กที่เกิด 1,000 คน ในการสำรวจเมื่อปี ค.ศ. 2013</p>
บ้านเมือง	<p><b>เงินปลูกถ่ายแก้วตาจากหมู</b></p> <p>-เสนอข่าว แพทย์โรงพยาบาลอู๋อัน สถาบันจักษุ มณฑลซานตง ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายกระจกตาหมูแทนกระจกตาของมนุษย์ ทำให้การมองเห็นของผู้ป่วยมีการปรับตัวดีขึ้น ซึ่งกระจกตาจากหมูนี้ต้องกำจัดเซลล์โปรตีนลูกผสม และแอนติเจนอื่น ๆ ออกไป เหลือไว้แต่โครงสร้างคอลลาเจน เพื่อความปลอดภัยและการเข้ากันได้ทางชีวภาพ มีอัตราความสำเร็จร้อยละ 94.44</p>

สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

